

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	๑. การคำนวณภาชี้น้อยลงและประหยัดงบประมาณกว่าปกติ ๒. การรับของขวัญจากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์จากองค์กร ๓. จัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของ ๔. มีการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	๑. เจ้าหน้าที่ร่วมกับร้านค้า มีการขอลดพื้นที่จำหน่ายสินค้าลง เพื่อให้คำนวณภาชี้น้อยลงและประหยัดงบประมาณกว่าปกติ ๒. เจ้าหน้าที่มีการรับผลประโยชน์จากบุคคลภายนอก ๓. เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อของจากร้านหรือบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ ๔. การใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ รถยนต์ส่วนบุคคล ไฟฟ้า ฯลฯ
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑. ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒. จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๓. ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการมีการควบคุมและติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดมีการสอบถามและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๔. มีการทำทะเบียนควบคุมการใช้งาน
ระดับของความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> สูง <input type="checkbox"/> กลาง <input checked="" type="checkbox"/> ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ โปรดระบุ.....

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โปรดระบุ (ถ้ามี)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ตำบลบ้านม่วง ๒. การรับผลประโยชน์ต่างๆหรือรับสินบน ๓. การทำธุรกิจส่วนตัว ๔. การนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ตัวชี้วัด	๑. รายได้การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๒. การร้องเรียน ร้องทุกข์ และการร้องเรียนการทุจริตจาก บุคคลภายนอก ๓. การร้องเรียน ร้องทุกข์ และการร้องเรียนการทุจริตจาก บุคคลภายนอก ๔. จำนวนทรัพย์สินของราชการ
ผลการดำเนินงาน	๑. สามารถเก็บภาษีตามแผนการจัดเก็บภาษี และรายได้ในการจัดเก็บ ภาษีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ๒. ไม่มีการรับผลประโยชน์ต่างๆหรือรับสินบน ๓. ชื่อของจากบริษัทที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าหน้าที่ในองค์กร ๔. ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการมาใช้ในเรื่องส่วนตัว
ผู้รายงาน	จำเอกสมศักดิ์ ศรีกุศล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
สังกัด	สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
วัน เดือน ปี ที่รายงาน	๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

